



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๑

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทย
ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือน
มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ
๖ ปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศ
เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภัลยา บุญกันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล (ผู้มีสิทธิ)	ชื่อ - สกุล (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)	เดือนที่ได้รับสิทธิ
๑	นางสาวยุภาพร งามงอน	เด็กชายกิตติพัฒน์ การินทอง	สิงหาคม
๒	นายบุญหลอง ทองญวน	เด็กชายสรวิชญ์ ทองญวน	สิงหาคม
๓	นายมัชชะ มีทองแสน	เด็กหญิงพรรณชฎมน มีทองแสน	สิงหาคม
๔	นางสุธิมา พลธานี	เด็กหญิงเมลดา พลธานี	สิงหาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการศึกษาภาค 15 วัน

ลำดับที่	ประเภทการลงทะเบียน	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล เด็กแรกเกิด	ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน	สถานประกอบการทะเบียน	วันที่ลงทะเบียน	เดือนที่สิทธิ
1	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กชายกิตติพัฒน์ ภารินทอง	น.ส.สุภาพร งามอน	อปท. บ้านทีก	03 สิงหาคม 2566	สิงหาคม
2	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กชายสรวิชัย ทองยวน	นายบุญหลอง ทองยวน	อปท. บ้านทีก	04 สิงหาคม 2566	สิงหาคม
3	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กหญิงพรพรรณชญมน มีทองแสน	นายมีสละ มีทองแสน	อปท. บ้านทีก	09 สิงหาคม 2566	สิงหาคม
4	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กหญิงเมตตา พลธานี	นางสุริมา พลธานี	อปท. บ้านทีก	15 สิงหาคม 2566	สิงหาคม

ข้อมูล ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2566 14:37